
BORGARRÁÐ 12. mars 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um óþrifnað 
eftir áramótabrennur - R20030121

1. Hvers vegna er ekki búið að þrífa upp eftir áramótabrennur í Skerjafirði og á Ægissíðu? 2. 
Á eftir að þrífa upp eftir allar áramótabrennur í borginni? 3. Hvers vegna er ekki búið að fara í 
þetta verk í ljósi umhverfisstefnu borgarinnar og slysahættu sem af þessu stafar?


